

CFO เทสโก้ไปไหน?

17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ข่าวการขายหุ้นของมหาเศรษฐี นักลงทุนชื่อดัง “วอร์เรน บัฟเฟตต์” นักลงทุนที่ได้รับฉายา **เทพพยากรณ์แห่งโอมาฮา** ที่ตัดสินใจขายหุ้นของห้างค้าปลีกชื่อดัง “เทสโก้ โลตัส” บัฟเฟตต์ให้สัมภาษณ์กับ “ซีเอ็นบีซี” ระบุว่า การตัดสินใจของเขาในการซื้อหุ้นของเทสโก้ถือเป็น “ความผิดพลาดอันใหญ่หลวง” และเป็น “การลงทุนที่โง่เขลา” ในรอบปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของเทสโก้ โลตัสยังคงดิ่งลงเหวอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 50% อันเนื่องจากสาเหตุของยอดขายตกต่ำลงและการรายงานตัวเลขผลประกอบการที่ผิดพลาด “สื่อเจตนาทุจริต” จนทำให้ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนักลงทุนทั่วโลก ขณะเดียวกันทางการอังกฤษกำลังดำเนินการสอบสวนเรื่องดังกล่าวต่อไป (ที่มา: www.manager.co.th)

Tesco อังกฤษ รายงานความผิดพลาดในการลงบัญชี เสียหายกว่าหมื่นล้านบาท บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ Tesco รายงานว่าบริษัทพบความผิดพลาดในการลงบัญชีของครึ่งปีแรก ซึ่งลงบันทึกกำไรสูงกว่าปกติถึง 250 ล้านปอนด์ คิดเป็นเงินไทยราว 13,000 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้ส่งพนักงานผู้บริหารระดับสูงที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนแล้ว Dave Lewis ซีอีโอ Tesco คนใหม่ที่เพิ่งมารับตำแหน่งได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนระบุว่า Tesco ได้ให้บริษัทตรวจสอบบัญชีอิสระ Deloitte รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายหลายแห่งเข้ามาตรวจสอบปัญหานี้แล้ว ในเบื้องต้นพบว่ามีปัญหาการลงบัญชีโดยเร่งบันทึกรายได้เข้ามาเร็วเกินไป ขณะที่มีการเลื่อนบันทึกค่าใช้จ่าย จึงส่งผลให้กำไรบริษัทสูงผิดปกติ โดยหากมีการปรับแก้ไขงบการเงิน ก็ย่อมส่งผลต่อผลประกอบการรวมทั้งปีนั่นเอง สถานการณ์นี้สำหรับ Tesco นี้ค่อนข้างยากลำบากกว่าปกติ เพราะบริษัทเพิ่งไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงินหรือซีเอฟโอ ที่ลาออกไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ (ยื่นใบลาออกตั้งแต่ เมษายน) โดยซีอีโอได้เจรจากับ Marks and Spencer เพื่อขอให้ซีเอฟโอ Alan Stewart ซึ่งกำหนดจะเริ่มงานที่ Tesco เดือน ธันวาคม มาเริ่มงานโดยทันทีซึ่ง



ทาง Marks and Spencer ก็ยินดี ช่วงปีที่ผ่านมามีผลประกอบการ Tesco เสียส่วนแบ่งยอดขายที่ลดลงในอังกฤษจากคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าโดยเน้นลดต้นทุนการดำเนินงานอย่าง

Aldi และ Lidl ราคาหุ้น Tesco ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 11 ปี หลังมีรายงานข่าวดังกล่าว (ที่มา: <https://www.meconomics.net/content/806>)

ทั้ง ๆ ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และมีกฎหมาย Sarbanes-Oxley กำหนดว่า ผู้บริหารต้องประเมินการควบคุมภายใน ผู้บริหารที่ทราบและรับผิดชอบเรื่องนี้ ได้แก่ CEO (Chief Executive Officer) และ CFO (Chief Financial Officer) ทำให้เกิดคำถามว่า ปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะ เป็นพนักงานระดับใดอุตสาหกรรมอะไร หรือประเทศไหนก็ตาม ถ้ามีความกดดัน โอกาสในการทุจริต และแรงจูงใจก็สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ CFO จะสามารถควบคุมได้อย่างไรอย่างทันที่

จริงอยู่ที่ระยะหลังนี้ราคาหุ้นตกจะมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นโดยเฉพาะของยุโรปและที่ย่ำแย่ และผลการดำเนินงานของเทสโก้ก็เริ่มแยกลง ยอดขายเริ่มมีการเติบโตช้า ส่วนแบ่งการตลาดลดลง แต่เรื่องอื้อฉาวทางบัญชีก็ยิ่งทำให้หุ้นร่วงลงอย่างหนัก คำถามที่ตามมาคือ กรณีทุจริตยังไม่หมดไปคนที่สกัดทุจริตได้คนหนึ่งคือ **CFO** ผู้ดูแลการเงินและบัญชีขององค์กร ซึ่ง **CFO** ควรมีบทบาทอย่างไรเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต **CFO** ไม่เพียงแต่ต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจรอบด้านแต่ยังต้องรู้วิธีสังเกตสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีในองค์กรและมีจรรยาบรรณ สามารถเคียงบ่าเคียงไหล่กับ CEO ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ สนับสนุนข้อมูลและแก้ไขปัญหาขององค์กรไปพร้อมกันได้ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมให้องค์กรเดินไปตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ความรู้ในเรื่อง IT ก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งช่วยให้ **CFO** สามารถเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากได้ พร้อมสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้องค์กรและนักลงทุนได้ทันเวลา แต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ **CFO** ต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา **CFO** มีบทบาทมากขนาดนี้เชี่ยวชาญหรือ??? แล้วจะหาได้จากที่ไหนละ **เรามาติดตามกันใหม่ในฉบับหน้ากันค่ะ**

